

Đón xuân mới, doanh nghiệp của ông Lê Viết Hải trúng thầu 5 dự án tại Kenya

13:25 20/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Trong những ngày đầu xuân mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) do ông Lê Viết Hải làm Chủ tịch HĐQT đã đón tin vui khi nhận thư trúng thầu 5 dự án xây dựng nhà ở xã hội ở Kenya.

Theo thông tin công bố, Hoà Bình là tổng thầu thiết kế và thi công nhà ở, cơ sở hạ tầng cho các đơn vị: Trường Đào tạo đơn vị dịch vụ tổng hợp Embakasi, trụ sở cảnh sát Ruiru, trụ sở chính cho Trường Đào tạo đơn vị dịch vụ tổng hợp Buruburu, Trường đào tạo cảnh sát quốc gia Kiganjo, Trường Đại học kỹ thuật Kenya. Năm dự án với quy mô gồm 3.400 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 72 triệu USD.



Đón xuân mới, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình trúng thầu 5 dự án tại Kenya.

Chủ đầu tư dự án là Bộ đất đai, Công trình công cộng, Nhà ở và Phát triển Đô thị Kenya - Vụ Nhà ở

và Phát triển Đô thị.

Ngoài ra, Hòa Bình cũng đã nhận được thư mời vào vòng trong cho 2 dự án nhà ở xã hội khác tại Kenya sau khi đã vượt qua vòng khảo sát về uy tín và năng lực của các nhà thầu thực hiện bởi Chính phủ Kenya để được mời tham gia gửi phương án thiết kế và thi công cho 2 dự án trên. Tổng số lượng căn hộ trong 2 dự án dự kiến là khoảng 6.200 căn hộ với giá trị tương đương 91.6 triệu USD. Nếu trúng thầu thêm dự án này, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng nhà ở xã hội của Hòa Bình tại Kenya sẽ lên đến 163,6 triệu USD.

Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ; châu Phi hiện có hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là thị trường xây dựng lớn nhất, tiềm năng nhất ở tất cả các châu lục trong những thập niên tới. Trước mắt, Hòa Bình sẽ tập trung vào phân khúc nhận thầu xây dựng các dự án nhà ở xã hội, sau đó tiến đến thi công các dự án cao cấp hơn”.

Trước đó, đại diện lãnh đạo Hòa Bình cũng đã có chuyến công tác khảo sát và làm việc tại Kenya. Đây sẽ là thị trường mục tiêu đầu tiên của Hòa Bình tại châu Phi.

Kết quả trúng thầu các dự án trên được xem là thành công bước đầu của Hòa Bình trong chiến lược phát triển ra thị trường châu Phi nói riêng và nước ngoài nói chung.

Như vậy, sau một thời gian xung đột ở thượng tầng, HBC đã giải quyết xong tranh chấp. Ông Lê Viết Hải cho biết, năm 2022 và 2023 có thể khẳng định là thời kỳ khó khăn nhất của Hòa Bình trong suốt hành trình gần bốn thập niên. Song, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, khi sóng gió qua đi Hòa Bình sẽ tiếp tục phát triển và nhất định sẽ khôi phục lại vị thế vốn có của mình và sẽ lại bút phá trong nay mai.

Chia sẻ mới đây trên báo chí, ông Lê Viết Hải nhấn mạnh, HBC phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2024 và chiến lược "Khôi phục vị thế" cho Hòa Bình trong 5 năm, 10 năm tới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/don-xuan-moi-doanh-nghiep-cua-ong-le-viet-hai-trung-thau-5-du-an-tai-kenya>